

ĐÔNG HƯNG

# Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng



Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên hầu hết người dân Đông Hưng ủng hộ các dự án, sớm bàn giao mặt bằng.

Những năm qua, công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Đông Hưng quan tâm. Nhiều công trình, dự

án trên địa bàn huyện thực hiện theo đúng tiến độ, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất luôn là vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự quan tâm của các cấp, ngành, tổ chức và cá nhân. Xác định rõ điều đó, huyện Đông Hưng đã yêu cầu cấp ủy, chính

quyền các xã, thị trấn tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại; tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để người dân tự giác chấp hành cũng như tham gia giám sát việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Phát huy quy chế dân chủ, thực hiện tốt công tác dân vận trong GPMB với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" ngay từ giai đoạn công bố quy hoạch, triển khai dự án. Đồng thời, phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng các đoàn thể. Tại mỗi dự án, huyện đều tổ chức thông báo công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên hệ thống truyền thanh, tại trụ sở UBND xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố nơi triển khai dự án. Việc áp giá, công bố giá đến bị GPMB được thực hiện bạch để bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Ông Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hưng cho biết: Để làm tốt công tác đền bù, hỗ trợ GPMB, quan trọng nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác GPMB cần thường xuyên trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm chắc các quy định của pháp luật, cùng với đó là phải kiên trì, khéo léo. Những gia đình, cá nhân chưa hiểu, chưa chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB thì đại diện cơ quan chức năng của huyện, xã, thôn và người có uy tín ở khu dân cư tới tuyên truyền, vận động, làm một không được thì sẽ tới lần hai, lần ba... Từ đó người dân đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ nên nhiều dự án trên địa bàn được triển khai đúng tiến độ. 4 năm qua, Đông Hưng đã thực hiện 113 dự án, diện tích đất thu hồi gần 54ha; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ trên 87 tỷ đồng cho 1.319 hộ gia đình, cá nhân. Hiện nay, huyện đang tập trung GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngành với diện tích đất thu hồi trên 55,6ha của 1.176 hộ gia đình, cá nhân ở 10 xã (trong đó chủ yếu là đất nông nghiệp của 1.145 hộ với gần 54,86ha; đất ở của 31 hộ với trên 0,71ha). 62 hộ dân tại 5 xã được xem xét bố trí tái

định cư. Đến nay, huyện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 40,07ha đất nông nghiệp, chiếm 74% diện tích thu hồi với tổng kinh phí trên 44 tỷ đồng; đợt 1 đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân trên 42 tỷ đồng. Các địa phương đang tập trung kiểm đếm tài sản, cây trồng, vật nuôi trên diện tích thu hồi đất ở, đất chuyển đổi; kiểm đếm các công trình xây dựng giao thông, thủy lợi nội đồng; khảo sát giá đất ở để tổ chức họp dân, thống nhất trình xin phê duyệt giá đất ở. Đối với khu tái định cư, huyện đã thống nhất vị trí tại các xã Đông Xá, Đông Xuân, Đông Vinh. Đông Hưng phấn đấu bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư án trên địa bàn được triển khai đúng tiến độ. 4 năm qua, Đông Hưng đã thực hiện 113 dự án, diện tích đất thu hồi gần 54ha; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ trên 87 tỷ đồng cho 1.319 hộ gia đình, cá nhân. Hiện nay, huyện đang tập trung GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngành với diện tích đất thu hồi trên 55,6ha của 1.176 hộ gia đình, cá nhân ở 10 xã (trong đó chủ yếu là đất nông nghiệp của 1.145 hộ với gần 54,86ha; đất ở của 31 hộ với trên 0,71ha). 62 hộ dân tại 5 xã được xem xét bố trí tái

MINH NGUYỆT

## HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

# Phát triển theo mô hình "ngân hàng thu nhỏ" ở nông thôn



Nguồn vốn tín dụng của Quỹ TDND Thụy Vân đã giúp gia đình anh Nguyễn Như Văn (thôn An Định, xã Thụy Vân, huyện Thái Thụy) phát triển cơ sở sản xuất đồ gỗ, tạo việc làm ổn định cho 25 lao động.

Hoạt động với đầy đủ chức năng của một "ngân hàng thu nhỏ", thời gian qua, các quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực để người dân trên địa bàn, đặc biệt là người dân khu vực nông thôn được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả nhất.

### MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN:

- Huy động vốn;
- Hoạt động cho vay;
- Cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện các nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho các thành viên;
- Cung ứng dịch vụ tư vấn về ngân hàng, tài chính cho các thành viên;
- Nhận ủy thác và làm đại lý một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, quản lý tài sản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước...

còn tiết kiệm được thời gian đi lại, đặc biệt là tránh được rủi ro khi phải cầm theo tiền mặt đi giao dịch tại các ngân hàng. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Quỹ TDND Thống Nhất cho biết: Ngay sau khi Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh tỉnh triển khai dịch vụ CF-eBank, để nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ, Quỹ đã đầu tư kinh phí đồng thời cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Sau 10 năm triển khai thực hiện cho thấy dịch vụ chuyển tiền đã trở thành hoạt động không thể thiếu đối với Quỹ TDND Thống Nhất; không chỉ nâng cao uy tín, vị thế, thương hiệu trên địa bàn hoạt động mà còn giúp Quỹ mở rộng thị trường, thu hút đồng đảo khách hàng giao dịch tại Quỹ. 5 tháng đầu năm 2021, tổng doanh số chuyển tiền của Quỹ TDND Thống Nhất đạt hơn 12 tỷ đồng, trong đó doanh số chuyển đi đạt 10 tỷ đồng, doanh số chuyển đến đạt hơn 2 tỷ đồng.

Đến nay, toàn hệ thống đã có 53/85 quỹ TDND thực hiện dịch vụ CF-eBank của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh tỉnh, trong đó có 40 quỹ được cấp hạn mức thấu chi tài khoản thanh toán, từ đó giúp các quỹ linh hoạt về vốn, chuyển tiền được thuận lợi và nhanh chóng. Ông Cao Văn Ngoan, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh tỉnh cho biết: Với vai trò là ngân hàng của các quỹ TDND, những năm qua, Chi nhánh đã không ngừng đầu tư công nghệ, xây dựng và cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại, từ đó mở ra cơ hội lớn cho các quỹ TDND trong việc đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng dịch vụ của các thành viên cũng như khách hàng ở địa bàn nông thôn. Trong năm 2020, các quỹ TDND đã thực hiện qua hệ thống chuyển tiền điện tử nội bộ của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh tỉnh với tổng số gần 40.000 lệnh chuyển đến và đi với số tiền gần 2.200 tỷ đồng.

Ngoài 85 quỹ TDND, trên địa bàn tỉnh hiện còn có 26 ngân hàng đã thành lập 8 chi nhánh huyện, thành phố, 93 phòng giao dịch và 260 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh tại các xã, phường, thị trấn. Với sự cạnh tranh đó, các quỹ TDND thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ là việc làm quan trọng và cần thiết nhằm mục tiêu hướng tới phát triển hoạt động theo mô hình "ngân hàng thu nhỏ" ở nông thôn.

MINH HƯƠNG

## VŨ THỤ

# Giữ đê chắc trước mùa mưa bão

Với hệ thống sông ngòi chằng chịt, huyện Vũ Thư có lợi thế về nguồn nước tưới dồi dào phục vụ sản xuất, tuy nhiên nguy cơ xảy ra ngập lụt trong mùa mưa bão cũng cao hơn. Chủ động kiểm tra, rà soát, nâng cấp, tu bổ, gia cố bảo đảm an toàn hệ thống đê là việc huyện đang tập trung thực hiện để hoàn thành trước mùa mưa bão.

Duy Nhất là xã duyên giang với trên 95% diện tích và dân cư phân bố ở phía ngoài của đê quốc gia tả Hồng Hà II. Địa bàn xã có 7,1km đê tả Hồng Hà II, trong đó có 300m đê cấp I và 6,8km đê bồi; 3 cống dưới đê và 5 điểm gác nước. Đến nay, đê cấp I đã được củng cố hóa mặt đê và thường xuyên được tu bổ, diệt trừ mối, bảo đảm an toàn thân đê. Trên 30% chiều dài tuyến đê bồi đã được củng cố hóa mặt; 3/3 cống dưới đê đã được nâng cấp, sửa chữa, thay thế cánh phai và mô tơ vận hành. Tuyến đê bồi hiện chưa được củng cố hóa gây khó khăn trong sản xuất và kiểm tra, cứu hộ đê khi cần thiết; 5/5 điểm gác nước đã xuống cấp. Ông Phạm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) xã cho biết: Để bảo đảm an toàn các tuyến đê trên địa bàn, những năm gần đây xã chủ trọng kiểm tra, phát hiện, đề nghị sửa chữa, tu bổ, gia cố kịp thời các công trình đê điều. Đồng thời, chỉ đạo nhân dân trồng tre chắn sóng ven đê, để nay tre đã phủ kín các điểm xung yếu. Đặc biệt, xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân không gieo trồng cây màu, đào bắt chuột trên thân đê, gây lở, xói mòn thân đê. Bước vào mùa mưa bão năm nay, xã đã ký hợp đồng với đơn vị cung ứng 1.150 cây tre, phân bổ vớt từ cho nhân dân ở 10 thôn chuẩn bị trên 10.500 bao bì, 1.850m<sup>3</sup> đất, gần 2.900 bó đước, gần 3.000 bó rơm tre, mỗi

hộ đóng góp 1 cây tre, sẵn sàng huy động để cứu hộ đê khi cần thiết. Địa bàn xã Đông Thanh có 5,6km đê, trong đó tuyến đê tả Hồng Hà II dài 3,5km. Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã cho biết: Ngoài nhiệm vụ phòng lũ, 2 tuyến đê này còn là tuyến đường giao thông quan trọng của nhân dân địa phương. Mấy năm gần đây, mặt đê hữu Trà Lý đã được củng cố; mặt đê tả Hồng Hà II xuống cấp, nhiều ổ gà, lấy lợi về mùa mưa. Tuy nhiên, bước vào mùa mưa bão năm nay, với sự vào cuộc của các cấp, đến nay 100% tuyến đê tả Hồng Hà II qua địa bàn xã đã hoàn thành củng cố hóa mặt đê. Xã huy động lực lượng phát quang cỏ dại, vệ sinh thân đê, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, phòng ngừa mối gây hại thân đê. Xã chủ động chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện phòng hộ đê, đồng thời xây dựng các phương án xử lý khi có lũ xảy ra. Toàn huyện Vũ Thư có 101km đê các loại với 2 tuyến đê chính là đê tả Hồng Hà II và đê hữu Trà Lý, trong đó có 58km đê cấp I, cấp II. Tại các tuyến đê này có 22 kè hộ đê và 31 cống dưới đê. Những năm gần đây, với sự quan tâm, đầu tư lớn, quản lý chặt chẽ của nhà nước, tỉnh, huyện, chất lượng các công trình đê điều trên địa bàn huyện được nâng cao rõ rệt. Mặc dù vậy, một số tuyến đê còn thiếu chiều cao gia tăng, chiều rộng mặt đê so với quy định; một số điểm trên thân đê có chứa đá mới, lở rỗng, gây thấm lậu, rò rỉ nước. Bước vào mùa mưa bão năm 2021, trên địa bàn huyện

QUYNH LƯU



Diễn tập xử lý sạt trượt kè đê bao Trại phong Văn Môn, xã Vũ Vân (Vũ Thư).